



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรีกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

(1) กระทู้ถาม

1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา

1.1.1 กระทู้ถาม โดย นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาชาติ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สอบถามเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของกรมที่ดินเกี่ยวกับการดำเนินการในส่วนของที่ดินบริเวณเขากระโดง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 53 แห่งรัฐธรรมนูญ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือส่งเรื่องให้กรมที่ดินพิจารณาดำเนินการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ออกทับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในพื้นที่บริเวณเขากระโดง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ 5,083 ไร่ ตามคำสั่งศาลฎีกาที่ได้มีคำพิพากษาว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งข้อพิพาทนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2560 แต่ไม่มีการดำเนินการใด ๆ จนกระทั่งเมื่อมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นนี้ในปี 2564 จึงได้มีการดำเนินการ จึงเป็นข้อสังเกตว่าเหตุใดกรมที่ดินจึงไม่ดำเนินการใด ๆ กับพื้นที่บริเวณดังกล่าวตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งในเวลาต่อมา กรมที่ดินได้มีหนังสือถึงการรถไฟแห่งประเทศไทย ว่าไม่สามารถดำเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ เนื่องจากการเพิกถอนหรือแก้ไขตามคำพิพากษาของศาลดังกล่าวจะต้องเป็นกรณีที่ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นการออกไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อกรมที่ดินไม่ดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน จึงอาจเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอาจเป็นเหตุให้การรถไฟแห่งประเทศไทยฟ้องร้องกรมที่ดินได้ ดังนั้นจะมีมาตรการอื่นหรือไม่เพื่อไม่ให้มีการฟ้องร้องระหว่างหน่วยงานรัฐ อีกทั้งกรมที่ดินได้แยกดำเนินการโฉนดที่ดินในการแก้ไขข้อพิพาทแต่เหตุใดจึงไม่ใช่หลักเกณฑ์เดียวกันในการดำเนินการ และเหตุใดการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องดังกล่าวจึงมีความล่าช้า

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า กรณีดังกล่าว ในกรณีเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย กรมที่ดินได้แจ้งไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ให้ดำเนินการยกเลิกใบไต่สวนของราษฎรที่ฟ้องคดี พร้อมให้จำหน่ายแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ออกจากทะเบียนการครอบครองที่ดิน และกรมที่ดินได้มีหนังสือแจ้งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ไปแล้ว ทั้งนี้ อธิบดีกรมที่ดิน ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามความในมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง

ดำเนินการให้มีคำสั่งแก้ไขเนื้อหาที่ตามระเบียบและกฎหมาย ซึ่งอำนาจหน้าที่ในการเพิกถอนโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกด้วยความคลาดเคลื่อนนั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมที่ดิน ซึ่งก่อนดำเนินการเพิกถอนต้องทำตามขั้นตอนที่กฎหมายได้กำหนดไว้ คือ ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ขอยกเวลาได้ไม่เกิน 60 วัน รวม 120 วัน จึงขอยืนยันว่ากรมที่ดิน ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ไม่ได้ละเลย เพิกเฉย และได้ปฏิบัติหน้าที่มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีหนังสือสั่งการในเรื่องดังกล่าวให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด สำหรับประเด็นข้อพิพาทที่มีการดำเนินการในปี 2564 นั้น เนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือแจ้งให้กรมที่ดินทราบถึงคำพิพากษาและประสงค์จะดำเนินการต่อในปี 2564 กรมที่ดิน จึงยึดตามเจ้าของพื้นที่โดยมิได้เพิกเฉยเพราะคำพิพากษาในคดีผูกพันเฉพาะคู่ความ เมื่อกรมที่ดินไม่ได้ เป็นคู่ความจึงไม่สามารถดำเนินการโดยพลการได้ ทั้งนี้ ประเด็นกรอบอำนาจหน้าที่ที่อาจนำไปสู่ การฟ้องร้องนั้น เนื่องจากแผนที่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยใช้ในการต่อสู้คดีในศาลนั้นเป็นรูปลอย ไม่มีคำพิพากัด ของตำแหน่งที่ตั้ง เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการทำไฟล์ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลเพื่อแสดงตำแหน่งด้านภูมิศาสตร์ จึงปรากฏว่ามีความเหลื่อมล้ำกันกับแผนที่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนำมาต่อสู้คดี ประกอบกับยังไม่มี การถ่ายทอดแนวเขตระวางแผนที่ที่ใช้ในราชการที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ จึงยังไม่สามารถมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ สอบสวนของกรมที่ดินได้ กรมที่ดินจึงได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับการรถไฟ แห่งประเทศไทยและสหภาพรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการตั้งคณะอำนวยการ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหา ในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กรมที่ดินได้ออกเอกสารสิทธิไปแล้วในบางพื้นที่ ทั้งนี้ กรมที่ดินต้องดำเนินการ ด้วยความรอบคอบ เมื่อการรถไฟใช้สิทธิในการเป็นเจ้าของที่ดินแจ้งมาให้กรมที่ดินดำเนินการ กรมที่ดิน จึงดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตามขั้นตอน มิได้ประสงค์ให้มีการฟ้องร้องระหว่างหน่วยงานแต่อย่างใด

1.1.2 กระทุ้งถาม โดย นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทุ้งถาม ถาถามนายกรัฐมนตรื

สอบถามเรื่องการบริหารจัดการข้าวและความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวจังหวัดพิษณุโลกและทั่วประเทศที่ประสบความเดือดร้อนจากต้นทุนการผลิตที่สูงมาก โดยในวันนี้ ราคาขายข้าวหอมมะลิที่จังหวัดพิษณุโลกอยู่ที่ 7,800 บาท และข้าวขาวอยู่ที่ 5,300 – 6,300 บาท อีกทั้ง จากปัญหาน้ำท่วมในภาคกลางทำให้ข้าวมีความชื้นอยู่ที่ร้อยละ 30 – 35 ซึ่งมากกว่าความชื้นมาตรฐานที่ ร้อยละ 15 ในขณะที่ต้นทุนต่าง ๆ ทั้งค่าข้าวปลูก ค่าเช่านา ค่าเกี่ยว ค่าน้ำมัน ค่าปุ๋ย ที่ต้องใช้จ่ายเป็นอย่าต่ำ อยู่ที่ 4,500 บาท ซึ่งยังไม่รวมถึงดอกเบี้ยและความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำแล้ง น้ำท่วม ที่ไม่ใช่ สถานการณ์ฉุกเฉิน แต่เป็นรายจ่ายประจำทุกปีที่ชาวนาต้องแบกรับต้นทุนที่ไม่จำเป็น และเมื่อขายข้าวแล้ว ก็ได้รับเงินไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ รวมทั้งยังไม่มีเงินทุนในการทำนาปลังในเดือนธันวาคมนี้ อย่างไรก็ตาม เข้าใจดีว่าการส่งออกในตลาดโลกขณะนี้ประสบปัญหาแต่ก็เป็นปัญหาที่รัฐบาลทราบดีอยู่แล้วแต่ไม่มีมาตรการ ใด ๆ ออกมารองรับ รวมทั้งสอบถามถึงเงินประกันรายได้งวดนี้และงวดต่อไปจะออกเมื่อไร เป็นจำนวนเงิน เท่าไร และชาวนาจะเข้าสู่เงื่อนไขอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงได้อย่างไร ตลอดจนมาตรการการช่วยเหลือชาวนา ในระยะยาวที่ชัดเจน

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พาณิชย์ ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทุ้งถามว่า การกำหนดราคาข้าวจะขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้นซึ่งเป็น มาตรฐานทั่วไปและเป็นที่ยอมรับคือไม่เกินร้อยละ 15 จึงไม่สามารถนำราคาข้าวที่มีความชื้นอย่างหนึ่งมาเทียบ กับราคาข้าวแห่งที่มีความชื้นมาตรฐานได้ โดยหากราคาข้าวเปียก 6,000 บาท ราคาข้าวแห่งมาตรฐานจะอยู่ที่ 7,700 บาท สำหรับเรื่องของเงินประกันรายได้นั้น รัฐบาลประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด ได้แก่ 1) ข้าวหอมมะลิ

15,000 บาท 2) ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาท 3) ข้าวหอมปทุมธานี 11,000 บาท 4) ข้าวเจ้า 10,000 บาท และ 5) ข้าวเหนียว 12,000 บาท ซึ่งจ่ายทั้งหมด 33 งวด แต่ละงวดมีเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ โดยงวดที่ 1 และ 2 ได้จ่ายไปเรียบร้อยแล้วเป็นเงินประมาณ 13,000 ล้านบาท ด้วยการโอนเข้าบัญชีโดยตรง ซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยกเว้นบางรายที่มีปัญหาเรื่องการตรวจสอบสิทธิ โดยการคำนวณรายได้ที่ประกันนั้นก็จะขึ้นอยู่กับราคากลางที่เป็นจริงและมีสูตรในการคิดคำนวณก่อนที่จะจ่ายประมาณ 3 วัน ทั้งนี้ เฉพาะงวด 1 และ 2 เกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างชดเชยต่อครัวเรือนสูงสุดจากข้าวหอมมะลิ 57,826 บาท ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 59,506 บาท ข้าวหอมปทุมธานี 26,305 บาท ข้าวเจ้า 58,038 บาท และข้าวเหนียว 69,580 บาท จึงขอให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเชื่อมั่นว่าจะมีรายได้จากการนำข้าวไปขายในตลาดตามราคาตลาด ณ ความชื้นร้อยละ 15 แล้ว ยังมีเงินส่วนต่างที่จะมาช่วยเติมเต็มทำให้มีรายได้ตามรายได้ที่ประกัน สำหรับการจ่ายเงินประกันรายได้งวดต่อไปนั้นจะดำเนินการจ่ายทุกสัปดาห์จนครบจำนวน 33 งวด สำหรับเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม นั้น นอกจากจะได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลตามมาตรการเยียวยาแล้ว ยังได้รับเงินส่วนต่างจากการประกันรายได้ด้วยแม้ว่าข้าวของเกษตรกรจะได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ การประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรจะช่วยให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้ มีโอกาสลืมตาอ้าปาก และเข้มแข็งได้ โดยเมื่อเกษตรกรปลูกพืชที่มีการประกันจะทำให้เกษตรกรมีหลักประกันในเรื่องรายได้ แม้ราคาพืชผลในตลาดจะตกต่ำแต่รายได้จะไม่ลดลง เพราะมีเงินส่วนต่างเข้าไปสมทบให้จนเกษตรกรมีรายได้ตามราคาหรือตามที่ประกัน อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาต้องไม่ทำเฉพาะการประกันรายได้แต่จะต้องมีมาตรการอื่นเข้ามาช่วยเสริมในระยะยาวเพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้ ซึ่งประเทศไทยมียุทธศาสตร์ข้าวมาตั้งแต่ปี 2563 -2567 เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีอนาคตที่สดใสในระยะยาว อาทิ การลดต้นทุนการผลิตจากปัจจุบันไร่ละ 6,000 บาท ให้เหลือไร่ละ 3,000 บาท ให้ได้ภายใน 5 ปี และต้องมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างน้อย 12 พันธุ์ ให้ได้พันธุ์ที่เตี้ย สั้น ดก ดี เพื่อให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้และเกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้น

1.1.3 กระทู้ถาม โดย นายक्रमานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี

ด้วยสถานการณ์ราคาน้ำมันแพง จึงสอบถามถึงแนวทางที่รัฐบาลจะสามารถลดภาษีสรรพสามิต หรือภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนน้ำมันเป็นเวลา 1 ปี ได้หรือไม่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากน้ำมันเป็นต้นทุนการผลิต ส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภค บริโภค มีราคาที่สูงขึ้นตามไปด้วย

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า ปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันแพงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีราคาที่สูงขึ้นและค่าเงินบาทอ่อนตัวลง ตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน รัฐบาลจึงได้มีการตรึงราคาน้ำมันไว้ รวมถึงก๊าซหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือนหรือประกอบกิจการ จนถึงสิ้นปี 2564 โดยยืนยันว่า รัฐบาลได้ดูแลในเรื่องนี้มาตลอดโดยไม่จำเป็นต้องลดภาษี เพราะรัฐบาลมีการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ 30 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว สำหรับโครงสร้างความโปร่งใสของราคาน้ำมันนั้น กระทรวงพลังงานได้มีการประกาศข้อมูลราคาอ้างอิงซึ่งเป็นกลไกของราคาน้ำมันที่เป็นกลไกตลาดเสรีมาตั้งแต่ปี 2534 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเสรีที่เป็นไปด้วยการแข่งขันอย่างแท้จริง และติดตามไม่ให้เกิดกำไรมากเกินไปจริง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระประชาชน ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวเตรียมไว้เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลในระดับที่สมควร และเป็นการดูแลที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบมาโดยตลอด ซึ่งรัฐบาลจะไม่ทำการลดราคาทุกอย่างในทันที

และได้บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อไม่ให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ โดยในขณะนี้ เป็นวิกฤตที่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายฟื้นฟูเศรษฐกิจ จึงได้ออกโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการคนละครึ่ง และบัตรประชาชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ฟื้นฟูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1.2 กระทั่งถามทั่วไป

1.2.1 กระทั่งถาม เรื่อง ปัญหาการให้บริการของธนาคารกรุงไทยเกิดความล่าช้า ในการทำธุรกรรมทางการเงิน โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทั่งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถือเป็นรัฐวิสาหกิจทำธุรกิจกึ่งยืมเงิน เป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐตามกฎหมายที่อยู่ในรูปแบบของสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบงาน การให้บริการและคำแนะนำที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และจากการที่ธนาคารกรุงไทยได้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการต่าง ๆ อาทิ การโอนบัญชีเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐ โครงการต่าง ๆ ของรัฐที่จ่ายผ่านบัญชีธนาคาร การแนะนำขั้นตอนการฝากเงิน ขั้นตอนการถอนเงิน การเปิดบัญชีเงินฝาก ประเภทของบริการที่รับชำระ การถอนเช็ค การนำเช็คเข้าฝากกับธนาคาร แต่ปัจจุบันธนาคารกรุงไทย มีจำนวนสาขาลดน้อยลง การให้บริการลูกค้าในการทำธุรกรรมต่าง ๆ เกิดความล่าช้าต้องใช้เวลาารอนาน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต จึงสอบถามถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาการให้บริการของธนาคารกรุงไทย และแผนการยกระดับศักยภาพความสามารถในการให้บริการเพื่อรองรับธุรกรรมของกระทรวงการคลัง

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทั่งถามว่า แม้ว่าในขณะนี้ธนาคารกรุงไทยจะไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแต่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงินถือหุ้ใหญ่ จึงถือว่าธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารที่รัฐจะต้องกำกับดูแลและให้บริการแก่พี่น้องประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการที่ธนาคารกรุงไทยจะทำการลดสาขานั้น ธนาคารจะต้องพิจารณา ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การดำเนินงาน จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการในสาขา ความครอบคลุมในพื้นที่ การทับซ้อนพื้นที่การให้บริการกับสาขาบริการของธนาคารอื่น ๆ และประเภทของธุรกรรมที่ลูกค้าสามารถทำรายการผ่านธนาคารในช่องทางอื่นได้ เช่น ผ่านทางสมาร์ทโฟน เป็นต้น และเมื่อพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบแล้ว ธนาคารจะปิดสาขานั้น ๆ ลง และจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้ทราบไม่ต่ำกว่า 30 วัน และจะแนะนำสาขาของธนาคารที่ใกล้เคียงที่สุดในพื้นที่บริเวณนั้นที่ลูกค้าสามารถไปใช้บริการได้ โดยระหว่าง 30 วัน ที่ธนาคารจะปิดสาขานั้น จะจัดรถบริการเคลื่อนที่ หรือ KTB on the Move จุดให้บริการในช่วงแรกที่ได้ทำการปิดสาขานั้น ๆ โดยมีรถดังกล่าวจำนวน 78 คัน ออกไปให้บริการประชาชนทั่วประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการติดตั้งเครื่องบริการอัตโนมัติเพิ่มเติม หรือ ATM และบริการเปลี่ยนประเภทหรือปรับปรุงเครื่อง ATM ให้สามารถใช้ในธุรกรรมอื่น ๆ ได้ อาทิ การเปิดบัญชี และการขอทำบัตรเครดิต ซึ่งธนาคารยังได้เปิดบริการสาขาบางแห่งในช่วงนอกเวลาทำการและในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่อาจมีลูกค้าจำเป็นต้องมาใช้บริการตามโครงการของภาครัฐ ในขณะเดียวกันยังได้พัฒนาเทคโนโลยีในการนำแอปพลิเคชันมาใช้ อาทิ กรุงไทย NEXT และ เป๋าตัง อีกทั้งยังจัดให้พนักงานลงพื้นที่ดูแลเยี่ยมเยียนลูกค้าในพื้นที่การให้บริการของสาขานั้น ๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงระบบและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของธนาคารได้อย่างทั่วถึง และลงพื้นที่ไปดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการที่ธนาคารได้ ตลอดจนมีการตั้งบูธให้บริการชั่วคราวนอกสถานที่ในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการใช้บริการ ทั้งนี้ ธนาคารไม่ได้มีนโยบายในการปิดสาขา ยกเว้นสาขาที่พี่น้องประชาชนไปใช้บริการน้อยและมีความจำเป็นในสาขานั้น ๆ ลดลงเป็นอย่างมากเท่านั้น โดยในปี 2563 ธนาคารปิดสาขาไปเพียง

3 สาขา ในจังหวัดราชบุรี และในปี 2564 ได้ปิดสาขาไปเพียง 2 สาขา และเพิ่มสาขาอีก 4 สาขา อย่างไรก็ตาม ในบางสาขาของธนาคารกรุงไทยอาจมีจำนวนผู้ใช้บริการมากซึ่งอาจทำให้ธนาคารให้บริการไม่ทันเวลา โดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรกรรมหรือในพื้นที่ที่มีการดำเนินโครงการของรัฐ โดยธนาคารกรุงไทยได้จัดให้มีบริการ สายด่วนหมายเลข 0 2111 1111 ที่ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งปัญหาต่าง ๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม จะนำข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ ของสมาชิกฯ แจ้งไปยังธนาคาร เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาปนายนกรัฐมนตรี

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ได้สร้างความเสียหายและเกิดผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีจำนวนคนตกงานพุ่งสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก อีกทั้งหลายธุรกิจต้องปิดกิจการลง โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่เคยทำรายได้ให้กับประเทศปีละมากกว่า 1,900 ล้านบาท มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยปีละมากกว่า 35 ล้านคน แต่ด้วยมาตรการของภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดนั้น ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมอย่างมาก ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการเข้ามาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายลง แต่ยังไม่สามารถฟื้นฟูธุรกิจการท่องเที่ยวได้เท่าที่ควร จึงสอบถามถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกเหนือจากมาตรการปัจจุบัน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า ในการเยียวยาผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้คืนเงินหลักประกันของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว (บริษัทนำเที่ยว) ร้อยละ 70 และได้ยกเว้นการต่อใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวออกไป 2 ปี รวมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมของมัดคฤเทศก์ออกไป 5 ปี และในขณะที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เสนอให้รัฐบาลเยียวยามัดคฤเทศก์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน เดือนละ 5,000 บาท ซึ่งทุกคนได้รับการเยียวยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ มีการประสานขอสินเชื่อฟื้นฟู (Soft Loan) กับกระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ธนาคารออมสิน ตั้งวงเงินให้กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ประสานกับผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และได้ทำการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการถึง 696 ราย เป็นเงิน 3,981 ล้านบาท อีกทั้งได้จัดทำโครงการท่องเที่ยวจับคู่คู่เศรษฐกิจ ระหว่างเอกชนกับเอกชน และธนาคารออมสินกับเอกชน ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการ นอกจากนี้ ได้ประสานไปยังกระทรวงแรงงานขอใช้มาตรา 33 เป็นการเยียวยาให้กับพนักงานที่อยู่ในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีประกันสังคม ซึ่งได้รับการชดเชยกว่าร้อยละ 60 โดยหลังจากนี้ จะจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาระดับคุณภาพและเพิ่มศักยภาพในการบริการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันนั้น รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณแบ่งเป็น 3 เฟส รวม 8 ล้านห้อง คืนละไม่เกิน 3,000 บาท ทัวร์เที่ยวไทยอีก 1 ล้านสิทธิ์ มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการพัฒนาก่อนเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA และ SHA+ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับบริการและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายในประเทศและต่างประเทศ

เข้ามายังในประเทศ อย่างไรก็ตาม การเปิดประเทศนี้ยังอยู่ในมาตรการด้านสาธารณสุข สำหรับการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้ปิดกิจการไปแล้วนั้น ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือถึงแนวทางในการฟื้นฟูกลุ่มกิจการที่ปิดตัวลงไปให้กลับมาดำเนินกิจการได้อีกครั้ง ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ และในปี 2565 จะเป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่ อาจมีการเก็บเงินจากนักท่องเที่ยว 300 - 500 บาท เพื่อเป็นการประกันอุบัติเหตุและจัดทำกองทุนเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการบริการ โดยคาดว่าในปี 2565 - 2567 จะไม่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอีก และการท่องเที่ยวจะกลับไปสู่สภาพปกติอีกครั้ง

1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ติดตามความคืบหน้าและดำเนินการกับผู้กระทำ ความผิดคดียาเสพติด อัยวิทยา โดย นายธีรรัชชัย พันธุมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม นายกรัฐมนตรี

ด้วยนายธีรรัชชัย พันธุมาศ ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญานายอรรถ อัยวิทยา หรือบอส ที่ขับรถชนตำรวจเสียชีวิต เมื่อปี 2555 โดยมีนายวิชา มหาคุณ เป็นประธาน ซึ่งได้ตรวจสอบกรณีที่อัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีดังกล่าว และได้สรุปข้อเท็จจริงเบื้องต้นเมื่อปี 2563 ว่ามีความร่วมมือกันอย่างเป็นระบบในการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม แต่จนปัจจุบันก็ยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการใด ๆ ทั้งนี้ ได้ขอให้มีการเปิดเผยเอกสารการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายชุดดังกล่าว โดยการขอคัดลอกถ่ายเอกสารสำเนาทั้งหมด รวมทั้งขอเอกสารรายงานความคืบหน้าของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ซึ่งมีผลการตรวจสอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สภานายความ อัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้เคยอภิปรายกรณีดังกล่าวในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเช่นกัน ทำให้น่าวิตกกังวลว่าคดีนี้จะไม่สามารถดำเนินการกับผู้กระทำผิดได้ เนื่องจากใช้ระยะเวลาอันนานและมีเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานของรัฐเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก จึงถือเป็นการรับผิดชอบโดยตรงของคณะรัฐมนตรี จึงสอบถามถึงการดำเนินการติดตามความคืบหน้าของคดีดังกล่าว โดยเฉพาะการดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือคดีของนายอรรถ อัยวิทยา ในทุกระดับ และความคืบหน้ากรณีการติดตามตัวนายอรรถ อัยวิทยา มาดำเนินคดีตามกฎหมาย

นายวิชาญ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า เมื่อประชาชนทั่วไปได้ให้ความสนใจและมีความสงสัยในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตำรวจหรือพนักงานอัยการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีนายวิชา มหาคุณ เป็นประธาน และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยและใช้เวลารวดเร็วจนกระทั่งสามารถสรุปและจบเรื่องในส่วนของคณะกรรมการฯ โดยได้ส่งผลการพิจารณาเป็นรายงานให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในรายงานการสอบสวนนั้นได้แบ่งบุคคลผู้เกี่ยวข้องออกเป็น 8 กลุ่ม ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ส่งรายงานฉบับนี้ให้หน่วยงานของรัฐทั้งฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวโดยตรงคือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ซึ่งเป็นผู้ที่จะไปประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการสอบในทางลับคู่ขนานกันด้วย ทั้งนี้ ป.ป.ท. เห็นว่าการจัดกลุ่มของคณะกรรมการฯ มีความหลากหลายและมีความซับซ้อนยุ่งยากในการดำเนินการ จึงได้จำแนกใหม่โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ตามหน่วยงานที่ควรจะมาทำหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบได้แก่

1) สำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนในเรื่องนี้ในชั้นแรก ในรูปของคณะอนุกรรมการ โดยคณะอนุกรรมการได้ตั้งประเด็นเป็นเรื่องของความผิดวินัยที่ไม่ร้ายแรง และได้ นำผลการพิจารณานั้นเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอัยการ โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่าเรื่องนี้จะเป็นคดีที่มี มูลความผิดทางวินัยร้ายแรงจึงได้ตั้งคณะกรรมการเพิ่มอีกชุดหนึ่งเพื่อตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ โดยระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 19 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ประเภท และบุคคลสำคัญที่ถูกตรวจสอบ คือ นายเนตร นาคสุข อธิบดีรองอัยการสูงสุด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบวินัยร้ายแรง และนายเนตร นาคสุข ได้ขอลาออกราชการซึ่งผู้บังคับบัญชาอนุมัติให้ลาออกได้เพราะไม่ได้มีผลต่อการสอบสวนเนื่องจาก หากสอบสวนและมีความผิดก็สามารถดำเนินการทางวินัยและทางอาญาต่อไปได้ตามปกติ

2) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการตรวจสอบบุคคลทั้งหมด 15 คน แต่ไม่ได้เปิดเผยรายชื่อเพียงแต่มีการแถลงสรุปความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ โดยข้อมูลล่าสุดที่ปรากฏต่อ สาธารณชนและรัฐบาลได้รับทราบคือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยไม่ตั้ง คณะอนุกรรมการตรวจสอบเหมือนกับคดีอื่น ๆ แต่ได้ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งคณะเป็นผู้ตรวจสอบเอง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการและมีการเรียกบุคคลหลายคนมาสอบถามและหากสามารถเชื่อมโยงไปถึง บุคคลใดก็อาจมีการเพิ่มรายชื่อบุคคลนอกเหนือจาก 15 คน ดังกล่าวได้

3) กลุ่มตำรวจ ซึ่งได้ส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับไปดำเนินการตรวจสอบ ทั้งในทางวินัยและทางอาญา โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แต่งตั้งจเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในการ ตรวจสอบ และได้เรียกนายตำรวจทั้งในและนอกราชการหลายคนมาเพื่อตรวจสอบซึ่งขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จ และยังมีข้อสรุปว่าเป็นวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงหรือมีมูลทางอาญาหรือไม่ประการใด

4) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยในรายงานของคณะกรรมการที่มีนายวิชา มหาคุณ เป็นประธาน เห็นว่าเรื่องนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนและเป็นเรื่องใหญ่ที่อาจมีอิทธิพล จึงสมควร ให้ดีเอสไอเข้ามามีส่วนในการสอบสวน จึงได้ส่งเรื่องให้ดีเอสไอรับไปพิจารณา โดยดีเอสไอรายงานมายังรัฐบาล ว่า เรื่องนี้มีการออกหมายจับ มีการสั่งฟ้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นผู้ต้องหาหลัก ดังนั้น คดีสามารถ ดำเนินการต่อไปได้โดยไม่จำเป็นต้องจัดเป็นคดีพิเศษ แต่หากพบว่ามีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมีอิทธิพลและอาจทำ ให้คดียุ่งยากเกิดขึ้น ดีเอสไอก็พร้อมที่จะรับเป็นคดีพิเศษ ซึ่งขณะนี้ได้ให้เป็นไปตามกระบวนการตามปกติ

5) ทนายความ โดยได้ส่งเรื่องให้สภาทนายความซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพ ไปดำเนินการตรวจสอบทนายความที่ปรากฏชื่อในรายงานคณะกรรมการที่มีนายวิชา มหาคุณ เป็นประธาน โดยได้ดำเนินการตรวจสอบถึงขั้นตอนของการนัดสอบปากคำแต่ผู้ที่จะมาให้ปากคำได้ขอเลื่อนเพราะอ้างเหตุ โรคโควิด จึงเลื่อนไปเป็นต้นเดือนธันวาคมนี้

ทั้งนี้ ในคดีดังกล่าวนี้ ขณะนี้พนักงานอัยการได้สั่งฟ้องในความผิดฐานซบถ โดยประมาทเฉี่ยวชนผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายซึ่งมีอายุความนาน 15 ปี และจะครบกำหนดอายุ ความในปี 2570 แต่ยังคงติดตามจับตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องต่อศาลไม่ได้ ซึ่งทางตำรวจจึงได้ประสานกับองค์กร ตำรวจสากลยกเลิกหมายและออกหมายใหม่เมื่อเร็ว ๆ นี้ ส่งไปยังประเทศต่าง ๆ รวม 194 ประเทศ เพื่อให้แจ้ง เบาะแสกลับมา โดยล่าสุดมีรายงานว่ามี 45 ประเทศจาก 194 ประเทศ ได้รายงานกลับมายังสำนักงานตำรวจ แห่งชาติว่าไม่พบเบาะแสหรือที่อยู่ของนายวรยุทธ อยู่วิทยา อีกทั้งยังพบว่า มีหนึ่งประเทศได้ออกวีซ่าเชงเก้น ให้แต่ก็ไม่ปรากฏว่านายวรยุทธ อยู่วิทยา ได้เดินทางเข้าออกประเทศเชงเก้นเหล่านั้น ซึ่งสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ จะได้ประสานกับองค์กรตำรวจสากลต่อไป อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ท. ยังติดตามในเรื่องนี้ อย่างใกล้ชิดและจะรายงานความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบตลอดทุกเดือน

**1.2.4 กระทู้ถาม เรื่อง การไม่จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562
โดย นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม
ถาม นายกรัฐมนตรี**

ตามที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นศาสนศึกษาแผนกสามัญศึกษาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาทางวิชาการพระพุทธศาสนาแผนกนักธรรม - ภาษาอังกฤษ และหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้แก่พระภิกษุสามเณร โดยใช้หลักสูตรการสอนแห่งพระพุทธศาสนาเป็นหลักสูตรการอบรมเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรมมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม สัมกับที่ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา ให้พระภิกษุและสามเณรมีการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา และมีการรักษาพระธรรมวินัยให้เป็นไปอย่างถูกต้องดีงามโดยเคร่งครัด เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันการศึกษาสงฆ์มี 3 แผนก ได้แก่ แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา ทั้งนี้ โรงเรียนพระปริยัติธรรมได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะให้การสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนตามกำลังงบประมาณ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากำหนด อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานพระพุทธศาสนาไม่มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม ทั้ง ๆ ที่พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้รัฐอุดหนุนงบประมาณสำหรับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตามความเหมาะสมและจำเป็นให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม จึงสอบถามถึงสาเหตุที่สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 และเมื่อสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแล้วจะให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมดำเนินการอย่างไร

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า พระราชบัญญัติที่กำหนดให้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แต่ด้วยข้อกำหนดที่ต้องมีผู้ปฏิบัติงานและกำหนดตำแหน่งอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน ค่าจ้าง สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การพัฒนา การพ้นจากตำแหน่ง และการรักษาวินัย ซึ่งตามข้อกำหนดกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน และค่าจ้างสวัสดิการนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ซึ่งหน่วยงานที่จัดทำยังไม่ได้มีการกำหนดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานส่วนดังกล่าว ด้วยเหตุนี้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ คณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้หารือร่วมกันเพื่อให้กระทรวงการคลัง เห็นชอบ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้คำแนะนำและให้ส่งแผนตามคำแนะนำของกระทรวงการคลัง โดยคาดว่าจะหลังวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบต่อไป สำหรับประเด็นที่การจัดสรรงบประมาณในปี 2562 - 2565 มีความล่าช้า นั้น เนื่องจากมีการจัดตั้งสำนักงานขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งล้วนเป็นเรื่องใหม่ แต่ได้มีการเร่งรัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการจัดสรรงบประมาณได้ในปี 2566 ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา สำนักพระพุทธศาสนามีการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมมาโดยตลอด

1.2.5 กระทู้ถาม เรื่อง การบรรจุตำแหน่งพนักงานราชการของครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ โดย นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จึงเปิดหลักสูตรการสอนอิสลามแบบเข้มข้นในโรงเรียนของรัฐ ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 350 โรงเรียน โดยมีการเรียนการสอนอิสลามศึกษาควบคู่กับการสอนสามัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาภาคใต้ และปัจจุบันอัตราค่าตอบแทนครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ เป็นอัตราจ้างชั่วคราวแบบรายเดือน ไม่ได้รับสวัสดิการอื่น ๆ ทำให้ครูผู้สอนอิสลามศึกษาไม่มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน และขาดกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนของรัฐ ตลอดจนการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงสอบถามถึงนโยบายในการสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงให้กับครูผู้สอนศาสนาอิสลามศึกษา (หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม) ในโรงเรียนของรัฐ และนโยบายที่จะดำเนินการเลือกสรรและสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม (หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม) ในโรงเรียนของรัฐ

นางกนกวรรณ วิชาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพของครูผู้สอนอิสลามศึกษา โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีจำนวนครู 1,336 คน ภายใต้แผนงานด้านความมั่นคงโครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นงบประมาณจำนวน 201 ล้านบาท มีโรงเรียนที่รวมอยู่ในโครงการ 350 โรงเรียน ทั้งนี้ ตนได้มีการมอบหมายให้ สพฐ. ตรวจสอบและเตรียมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อสามารถตอบกระทู้ถามได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม โดยในการดำเนินการในเรื่องค่าตอบแทนจะเป็นไปตามวุฒิการศึกษา คือระดับต่ำกว่าปริญญาตรีจะได้รับค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดือน ระดับปริญญาตรีขึ้นไปได้รับเงิน 15,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นการจ้างเหมาบริการ ซึ่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกเว้นจังหวัดสตูล สำหรับครูผู้สอนอิสลามศึกษาให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษอีกคนละ 2,500 บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับครูผู้สอนอิสลามศึกษาทำให้ครูผู้สอนอิสลามศึกษาได้รับค่าตอบแทนโดยระดับต่ำกว่าปริญญาตรีรวมแล้วได้รับ 11,500 บาทต่อเดือน ระดับปริญญาตรีขึ้นไปได้รับ 17,500 บาทต่อเดือน ในส่วนของการส่งเสริมความก้าวหน้าและความมั่นคงนั้น ยืนยันว่า สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการจ้างเหมาบริการครูผู้สอนศาสนาอิสลามอย่างต่อเนื่องในกลุ่มเดิมที่ยังเป็นปัจจุบัน และหากมีตำแหน่งว่างก็จะมีการสรรหาเพื่อทดแทนตามตำแหน่งดังกล่าวต่อไปอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ สพฐ. ยังมีการเปิดคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษในปี 2564 และได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาโดยต้องเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา หรือพนักงานจ้างเหมาบริการ ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยเฉพาะ ซึ่งได้รับมอบหมาย

ให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างหนึ่งอย่างใดรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และเป็นผู้มีคุณสมบัติปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ครูสภาพอกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน ซึ่งได้มีการเปิดและปิด การรับสมัครไปเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้งหมด 20,693 คน เป็นผู้สมัครที่อยู่ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้จำนวน 1,112 คน อัตราทั้งหมดที่รองรับมี 4,486 อัตรา เฉพาะโรงเรียนอัตราว่างที่อยู่ ชายแดนภาคใต้มี 231 อัตรา แต่เป็นการเปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติทั้งหมดได้เข้าสอบซึ่งจะทำการสอบในวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2564 จึงเป็นความมั่นคงอย่างยั่งยืนที่กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. ได้ดำเนินการรองรับ สำหรับครูผู้สอนอิสลาม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องครูทางชายแดนภาคใต้และพี่น้องครูทั่วประเทศ จะได้รับทราบถึงความห่วงใยของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อเสนอแนะ และข้อห่วงใยต่าง ๆ ของสมาชิกฯ นั้น กระทรวงศึกษาธิการขอน้อมรับและจะพยายามผลักดันทุกวิถีทาง ที่จะสร้างความมั่นคงให้กับครูผู้สอนอิสลามตามที่สมาชิกฯ ได้ห่วงใยต่อไป

1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ

1.3.1 กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ำดิบ อ่างเก็บน้ำห้วยตุ้ 1 อ่างเก็บน้ำ ห้วยตุ้ 2 และอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี โดย นายเสถียร เผือกประพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

1.3.2 กระทู้ถาม เรื่อง ขอย้ายไฟฟ้าครัวเรือนและไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ในเขตตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดย นางอนุรักษ บัญศล สมาชิก สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

1.3.3 กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างขยายสะพานเชื่อมต่อสะพานเก่าให้ยาวขึ้น ในถนนบ้านนาดินจี่ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปบ้านโคกคำไหล ตำบลอ้อม กอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดย นางอนุรักษ บัญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรค เพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

1.3.4 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาแม่น้ำแม่กลองตื้นเขิน โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

1.3.5 กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาโครงการขุดลอกลำห้วยกุดนา และโครงการขุดลอกลำห้วยนาน้อย บ้านโนนกง หมู่ที่ ๓ ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัด สกลนคร โดย นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้ง กระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

1.3.6 กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ำคลองตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

โดย นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถวาย นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

สำหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ ได้มีการถามและตอบในห้องกระทู้ถาม ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖๘

จากนั้น ประธานได้หารือต่อที่ประชุมในการนำระเบียบวาระการประชุมที่ 7 เรื่องอื่น ๆ ที่ 7.3 เรื่อง ตั้งกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง และที่ 7.4 เรื่อง ตั้งกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. แทนตำแหน่งที่ว่างลง และที่ไม่ปรากฏอยู่ในระเบียบวาระการประชุมอีก 2 เรื่อง ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

(7) เรื่องอื่น ๆ

7.3 ตั้งกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ)

สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง คือ นายสุทิน แก้วพนา
ที่ประชุมให้การรับรอง

7.4 ตั้งกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นางสาวปัทมาวดี บุญโณภาส)

สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง คือ นายจิตรกร ว่องเขตกร
ที่ประชุมให้การรับรอง

เรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม

1) ตั้งกรรมการการทหาร แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (พลตรีทรงกลด ทิพย์รัตน์)

สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง คือ นางบุญญาพร นาตะธนภัทร
ที่ประชุมให้การรับรอง

2) ตั้งกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายสมศักดิ์ พันธุ์เกษม)

สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง คือ นางสาวภาดาท์ วรรณานท์
ที่ประชุมให้การรับรอง

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ก่อนที่ประธานฯ จะแจ้งเรื่องรับทราบตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่อง สถานภาพการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีหนังสือแจ้งว่า นายทะเบียนพรรคการเมือง ได้ตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ โดยได้สิ้นสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 และเข้าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อชาติ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ที่ประชุมรับทราบ

2.1 รับทราบการดำเนินการเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 127 วรรคสอง ประกอบข้อ 105 วรรคสี่)

ที่ประชุมรับทราบ

2.1 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้น นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ได้ขออนุญาตที่ประชุมเสนอญัตติด้วยวาจา เพื่อให้สมาชิกฯ ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบของการเปิดประเทศและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขอย่างเหมาะสม เพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี นำไปดำเนินการต่อไป ตามข้อบังคับข้อ 54 (1) แต่เนื่องจากที่ประชุมจะต้องพิจารณาเรื่องที่มีบรรจุในระเบียบวาระการประชุมและต้องดำเนินการพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอื่น ตามข้อบังคับฯ ข้อ 28 ดังนั้นเมื่อมีสมาชิกฯ ได้เสนอญัตติด้วยวาจา ประธานฯ จึงได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ ทั้งนี้ ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติด้วยวาจาในทำนองเดียวกัน ดังนี้

1. นายเรวัต วิศรุตเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย
2. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย
3. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์
4. นายชูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคประชาชาติ
5. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล
6. นายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย
7. นายเสถียร ฝือกประพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ

และญัตติด้วยวาจาที่ยังไม่บรรจุในวาระการประชุม เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาผลกระทบของการเปิดประเทศและหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม โดย นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ

สมาชิกฯ ผู้เสนอญัตติด้วยวาจา ได้แถลงเหตุผลว่า ตั้งแต่รัฐบาลได้เปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 หลังจากที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้คนเสียชีวิตทั่วโลก โดยในช่วงที่ผ่านมา การล็อกดาวน์พื้นที่เศรษฐกิจและการปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ธุรกิจและแรงงานภาคท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนัก ผู้ประกอบการรายเล็ก รายใหญ่ ไปจนถึงครัวเรือนขาดสภาพคล่อง ส่งผลต่อการจ้างงานและการใช้จ่ายใช้สอยที่แทบไม่ขยายตัว

และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศค่อนข้างดีขึ้น ประเทศไทยจึงได้ประกาศเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีความเสี่ยงต่ำจำนวน 46 ประเทศ โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาต้องฉีดวัคซีนครบ 2 โดส และมีการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมงให้ผลเป็นลบ และตรวจซ้ำอีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย และเมื่อผลเป็นลบก็จะเดินทางต่อไปยังพื้นที่อื่นได้ อาทิ Blue Zone Sandbox พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาพบว่านักท่องเที่ยวเข้ามาน้อยมาก เนื่องจากขั้นตอนต่าง ๆ ของรัฐบาลไทยไม่ชัดเจน แต่ละกระทรวง ทบวง กรม ยังทำหน้าที่อย่างไม่มี การประสานและไม่บูรณาการการทำงานกันอย่างเป็นระบบจึงเกิดปัญหาข้อผิดพลาดกลายเป็นกระแส ในสังคมออนไลน์ระดับโลก โดยมีการล้อว่าหากจะมาเที่ยวประเทศไทยจะต้องเตรียมที่นอน หมอน มุ้ง มานอน ที่สนามบิน เนื่องจากมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วอาจต้องมีการพักค้างโดยไม่มีโอกาสเข้าไปท่องเที่ยว ในประเทศได้ ทั้งนี้ การที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศจะต้องมีแผน ยุทธศาสตร์ และขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก โดยเมื่อยอมเสี่ยงเปิดประเทศเพื่อนำเงินเข้ามาฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้ว หากสร้างปัญหาทำให้นักท่องเที่ยว ไม่ต้องการเข้ามาก็จะไม่สามารถนำเงินเข้าประเทศได้ อย่างไรก็ตาม สมาชิกฯ เห็นด้วยกับการเปิดประเทศ แม้ว่าจะตลอดระยะเวลา 10 วัน หลังการเปิดประเทศจะมีปัญหาหรืออุปสรรค แต่ก็ยังเป็นโอกาสดีทำให้ได้ ถอดบทเรียนจากความผิดพลาด โดยรัฐบาลต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล บุคลากร ทางการแพทย์ มีการตรวจเชิงรุกอย่างสม่ำเสมอ และสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว อาทิ สนามบิน รถขนส่งสาธารณะร้านอาหาร และโรงแรมในภาคเศรษฐกิจที่ซบเซามาเป็นระยะเวลานาน รัฐบาล ต้องให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน ซึ่งหลังจากที่เกิดภาวะวิกฤต โควิด-19 เป็นต้นมาก็เกิดวิกฤตแรงงานตามมา โดยมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานจำนวนมาก ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการบริการ ซึ่งมาจากปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศ เพื่อนบ้าน จึงทำให้แรงงานเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างด้าวไม่สามารถเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย ได้ รวมทั้งการดูแลธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานและการขนส่งสินค้าหรือการกระจายสินค้าซึ่งจะต้องมี ขั้นตอนและกระบวนการที่มีความสะดวกและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และนอกจาก การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาทางสายการบินทั่วโลกแล้ว รัฐบาลต้องให้ความสำคัญต่อนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาทั้งทางบกและทางน้ำด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลจะต้องมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และปรับ มาตรการโดยต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน รวมทั้งรัฐบาลต้องวางแผนให้แต่ละจังหวัดจัดทำแผน ฉีดวัคซีนเชิงรุกให้มากที่สุด ไม่เช่นนั้นการเปิดประเทศจะไม่ประสบความสำเร็จหรือได้ประโยชน์ใด

จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การเปิดประเทศของรัฐบาลไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่ควรจะเป็น โดยไม่ได้เริ่มจากการเปิดเมืองและไม่มี สัญญาณของความสำเร็จในการควบคุมการระบาดภายในประเทศ การฉีดวัคซีนสูตรไขว้ที่ไม่มีผลการศึกษาวิจัย ที่มีน้ำหนักเพียงพอว่ามีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อสายพันธุ์เดลต้า การจำกัดชนิดของวัคซีนภายในประเทศ ที่มีความหลากหลายน้อย อีกทั้งมีการบริหารจัดการวัคซีนที่มีความล่าช้าภายใต้สถานการณ์วิกฤต ผลักภาระ ให้ประชาชนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้วยตนเองหากต้องการฉีดวัคซีนทางเลือก และไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมด เกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อ จำนวนผู้ได้รับวัคซีนแต่ละชนิด และจำนวนผู้ได้รับวัคซีนลำดับเข็มต่าง ๆ รวมทั้ง การไม่นับจำนวนผู้ต้องสงสัยสูงว่าติดเชื้อจากการตรวจ ATK (Antigen Test Kit) โดยเห็นว่ารัฐบาลควรจัดหา วัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการรับมือกับสายพันธุ์หลักของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาด ภายในประเทศ (สายพันธุ์เดลต้า) และจัดหาวัคซีนโดยยึดถือความหลากหลายของชนิดวัคซีนเพื่อลดความเสี่ยง จากประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละชนิดและผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ พร้อมทั้ง เร่งฉีดวัคซีนที่มี ประสิทธิภาพให้กับประชาชน โดยครอบคลุมประชากรมากกว่าร้อยละ 80 ตลอดจนควรจัดสรรและจัดเตรียม

ทรัพยากรที่สำคัญต่อการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ อาทิ เตียงผู้ป่วยวิกฤต เครื่องช่วยหายใจ เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง ยาต้านไวรัส และยาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ อาทิ แพทย์และพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับการเยียวยานั้นควรจัดมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ ควรปรับปรุงการทำงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดประเทศ โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในด้านระบบเพื่อลดกำลังคนและเพิ่มคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศควรเข้ามามีบทบาทในการจัดการเจรจาจับคู่กับประเทศต้นทางเรื่องการกักตัว และพิจารณาการเดินทางเข้ามาในประเทศด้วยเส้นทางอื่นนอกจากทางอากาศเนื่องจากตลาดตามเขตชายแดนนั้นสร้างรายได้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคการท่องเที่ยวเข้ามาสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนอีกครั้ง

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่า รัฐบาลมีความตระหนักและเข้าใจในกลไกในการเสนอญัตติด้วยวาระอันเป็นกลไกที่สำคัญในบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับฟังคำแนะนำและข้อบกพร่องที่ได้ดำเนินการไป ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมีแผนในการเปิดประเทศที่มีความชัดเจนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มีการเตรียมความพร้อมมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว และสามารถวางแผนในหลาย ๆ เรื่อง ทั้งการกำหนดยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์สาธารณสุข ซึ่งกำหนดบนพื้นฐานการจัดการเรื่องเตียงที่จะดูแลรักษากรณีมีผู้ติดเชื้อเกิดขึ้น โดยมีการรวมเตียงซึ่งในสถานการณ์ก่อนหน้านี้เมื่อมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงจึงทำให้สถานการณ์การครองเตียงของผู้ติดเชื้อสีแดงและสีเหลืองในแต่ละจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครนั้นมีความพร้อมที่จะรองรับได้ ทั้งนี้ พบว่าภายหลังจากที่เปิดประเทศ 10 วัน มีนักท่องเที่ยวรวม 24,000 ราย และภายในเดือนพฤศจิกายนนี้มีนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเข้ามาอีก 200,000 ราย ซึ่งตนมั่นใจว่าหากไม่เกิดคลัสเตอร์ใหญ่หลังเปิดประเทศ และอีก 2 สัปดาห์จากนี้มีสัดส่วนผู้รับวัคซีนเพิ่มมากขึ้น ไม่มีเชื้อกลายพันธุ์รุนแรง หรือคลัสเตอร์ใหญ่ และกระทรวงสาธารณสุขฉีดวัคซีนครบ 100 ล้านโดส คิดเป็นร้อยละ 70 ของประชากร และสามารถดำเนินไปได้จนถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ก็มั่นใจว่าจะเดินทางไปได้โดยไม่สะดุด แต่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วย สำหรับความไม่สะดวกของ Thailand Pass นั้น ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 จะมีการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ให้เรียบร้อยและเสร็จสิ้นทั้งหมด ในส่วนของข้อเสนอของสมาชิกฯ ที่ต้องการเร่งหาวัคซีนให้กับเด็กเล็กเพื่อให้สามารถกลับไปเรียนในโรงเรียนได้นั้น ขณะนี้ทราบว่าบริษัทไฟเซอร์อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากหน่วยงานในสหรัฐอเมริกา โดยตนได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ติดตาม และขอให้ไฟเซอร์ขึ้นทะเบียนกับไทย โดยเร็วที่สุด เพื่อตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนสำหรับเด็กเล็กที่มีข้อมูลเบื้องต้นว่าจะใช้เพียง 1 ใน 3 เมื่อเทียบกับวัคซีนที่ใช้กับผู้ใหญ่ และระหว่างที่รอนั้นหากมีการอนุมัติและฉีดให้เด็กเล็กก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลและผลกระทบ เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีความปลอดภัยกับเด็กเล็กมากที่สุด อย่างไรก็ตาม จะรับข้อท้วงติงและข้อเสนอแนะทุกเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงนำไปสู่การแก้ปัญหาเพื่อให้การเปิดประเทศของไทยเดินทางไปได้อย่างเต็มที่ ส่วนการควบคุมโรคนั้น กระทรวงสาธารณสุขพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้สถานการณ์กลับไปสู่จุดที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก เพราะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศและต่างประเทศ โดยตนจะนำเรียนให้นายกรัฐมนตรีทราบเพื่อเสนอต่อ ศบค. เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

ต่อจากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายอย่างต่อเนื่อง โดยแสดงความเห็นด้วยที่รัฐบาลเปิดประเทศ เพราะจะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบการการท่องเที่ยว และควรใช้โอกาสนี้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ผลักดันให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อเข้ามาสู่

ประเทศไทยแล้วจะเกิดความปลอดภัย อีกทั้งได้เสนอให้มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการในเชิงพื้นที่ ไปยังจังหวัด อำเภอ ให้เป็นหน่วยปฏิบัติการ เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่วนด้านการใช้บริการอาหารหรือในสถานที่ท่องเที่ยวนี้ควรขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ผู้มาใช้ บริการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข และรัฐบาลควรมีบทลงโทษในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง ตลอดจน ได้เสนอแนะประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยถึงที่หมาย อาทิ การไม่ประมาทในสถานการณ์ การเร่ง ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อแก้ปัญหาการยึดกิจการ และการดูแลประชาชนที่ถูกกักตัวไม่ใช่เพียงการแจกถุงยังชีพ ให้กับหมู่บ้านที่ถูกปิด

ทั้งนี้ หลังจากที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เป็นเวลาพอสมควรแล้ว ผู้เสนอญัตติได้อภิปรายสรุปญัตติ เพื่อเป็นข้อเสนอให้รัฐบาลนำไปพิจารณาดำเนินการ จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่และล่ามภาษาเมื่อทุกท่าน และสั่งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 22.00 นาฬิกา

จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร